
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  

.......................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายอุเทน  เทียมกระโทก ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  (สมาชิกสภาฯ ม.5)  

2. นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.1) 
 3. นางสาวเพ่ิม  แฉล้มชาติ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ ม.2 
 4. นายสมพงษ์ อันศึกษา ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.4 
 5. นายสิงหา  สิงหาระโท  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.6 
  6. นายบุญมี  สถานเถื่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.7 
 ๗. นายอุทัย  กัตโร  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.3)  
 
ผู้ไม่มาประชุม     
 

 -ไม่มี-   
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๒. นายสุพจน์  อาวุธพันธ์   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๓. นายสมบัติ  ทองแม้น    ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๔. นายแดง  อาวุธพันธ์    ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 5 . นายธัชชัย  โรจนวรางกูร  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย   
 6. นางสาวสิริพร  ศรชัย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
 7. นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  

8. นางสาวนันทิยา  หอยสังข์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
                                                     รักษาราชการแทน หวัหน้าส านกัปลดั  
 9. นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน  
      ผูอ้ านวยการกองชา่ง     

10. นายสมาย  หาญนิยม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  
11. นายสมนัด  แก้วก ากง  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  

 12. นางสาวปราณี  แจดนวน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
เริ่มประชุม    เวลา  09.30 น. 

 

นายอุทัย  กัตโร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย   
เลขานุการสภาฯ บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม และได้เข้านั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว  

ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย           
ขอเชิญครับ 

       ………………………………… 
 

/เรียนท่าน... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก          เรยีนท่านนายกองค์การบริการสว่นต าบลส้มปอ่ย รองนายก 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลส้มป่อย และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับ วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในวันจันทรท์ี่ ๓๐ พฤษภาคม 2565 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาฯ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเชิญครับ 

นายอุทัย  กัตโร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
เลขานุการสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอแจ้งประกาศ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ดังนี้ครับ 

         ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
            เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
      สมัยสามัญ  สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                   --------------------------   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖ 4 ได้ก าหนดวันเริ่ม ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 
๒ ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ให้ท าเป็นหนังสือหรือ
จะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอก
นัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้น
ให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนก าหนดวันเปิด
สมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อย
กว่านั้น ก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุ  อันรีบด่วนไว้ในหนังสือ
นัดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย 

ดังนั้น จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัย
สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน จันทร์ ที่ 30 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ชั้น ๒ 

                                                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  
                                                                 (ลงชื่อ) (นายอุเทน เทียมกระโทก) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลส้มปอ่ย  
 

/เรียนรองประธานสภาฯ... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก  เรียนรองประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อไป ผมก็ขอเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เลยนะครับ    
 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

1. แจ้งรายละเอียดเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

 
รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

          เงินทุนที่ได้รับจัดสรร ปี 2544 
  

เป็นเงิน 600,000.00 บาท 

    เงินสมทบจาก อบต.  
  

เป็นเงิน 50,000.00 บาท 

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ระหว่าง 24 ก.ย.44 - 31 มี.ค.65) เป็นเงิน 32,708.41 บาท 

    ดอกเบี้ยค่าปรับผิดนัดช าระหนี้ 
  

เป็นเงิน 36,274.00 บาท 

รวมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     เป็นเงิน 718,982.41 บาท 

    ให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรกู้ยืม ปี พ.ศ.2563 จ านวน 2 กลุ่ม เป็นเงิน 200,000.00 บาท 

    ให้กลุ่มอาชีพกู้ยืม ในปีพ.ศ.2565              จ านวน 6 กลุ่ม เป็นเงิน 575,000.00 บาท 
        รับคืนเงินกู้ยืมจากกลุ่มท่ีถึงงวดช าระ 

  
เป็นเงิน 84,000.00 บาท 

        คงเหลือเงินที่กลุ่มต้องช าระคืน 
  

เป็นเงิน 691,000.00 บาท 

ปัจจุบันเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน คงเหลือทั้งสิ้น เป็นเงิน 27,982.41 บาท 

      

   

ข้อมูล ณ วันที ่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

2. เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมให้
เกียรติในการต้อนรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ที่จะเดิน 
ทางมารับต าแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ในวันที่ 2 
มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. (ภาคเช้า) ณ ห้องประชุม
สภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

3. เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 2 
มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. (ภาคบ่าย) ณ  หนอง
สารภี หมู่ 2 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน                        

     
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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     ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  เมื่อ

วันที ่11 มีนาคม 2565 
ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2565 ท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
แล้วนั้น     

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ผมขอ 
 มติที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2565 

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกฯ ยกมือ....... 6.......  เสียง            
ไม่เห็นชอบ........-.........เสียง   งดออกเสียง........-.......เสียง)   

  เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ 
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่11 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายอุเทน  เทียมกระโทก           ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณา                                 
ประธานสภาฯ            3.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ 
     เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐในการขอ
    อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย               
    จึง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยชี้แจงรายละเอียดญัตติ
    เชิญครับ  
นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
นายก อบต.ส้มป่อย   ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์                
     นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอชี้แจงรายละเอียด 

   แบบเสนอญัตติ  
ที่ บร 86003/ว18432                     องค์การบริหารสว่นต าบลส้มปอ่ย  

              .                                        อ าเภอโนนดนิแดง  บร 31260  
 

                                                      วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

     เรื่อง   ขอเสนอญัตติการพิจารณาเห็นชอบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
     พื้นที่ป่าไม้  

     เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

/ข้าพเจ้า... 
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      ข้าพเจ้า  นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์ ต าแหน่ง นายก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ขอเสนอญัตติการพิจารณา           
     เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
     หน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้อย่าง 
     ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า  
     บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแล 
     การสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบของบริษัท มหาชน 
     จ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้รับโอนสายสัญญาณ
     สื่อสารที่อยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ตั้งอยู่โดยไม่มีหลักฐานการอนุญาตประกอบกับ
     ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้ส่วน
     ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับ
     อนุญาต ให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ 
     หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ภายใน 180วัน 
     นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  
     (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเรื่อง
     เข้าสภาท้องถิ่น เพ่ือมีมติเห็นชอบให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
     (มหาชน) ได้ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี เพื่อน าหลักฐานมา 
     ประกอบในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้           
     ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
     ที่ 4) พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
     ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ 
     พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ
     หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 12 
     (๖) ได้ก าหนดเอกสารที่ใช้ประกอบ การอนุญาต ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่
     แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วยและพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
     และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
     พ.ศ. 2558 ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับแบบค าขอ อนุญาตเข้าท า 
     ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
     พุทธศักราช 2484 ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์
     ในเขตป่า ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็นจาก
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  

      ดังนั้น  จึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     ส้มป่อยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ดังกล่าว 

     ขอแสดงความนับถือ  

                 นายอดศัิกดิ์  นาวสีัมพันธ์ 
                                                 (นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์) 

                                                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลส้มปอ่ย 

/ตามท่ี... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก  ตามท่ีนายกองค์การบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ 
ประธานสภาฯ การพิจารณาเห็นชอบพิจารณาเห็นชอบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่

ป่าไม้ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ / ถ้าไม่มีผู้ ใดอภิปรายเพิ่มเติม แล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เลยนะครับ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ พิจารณาเห็นชอบอนุญาตเข้า          
ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกฯ               
ยกมือ...6..... เสียง ไม่เห็นชอบ.......-......เสียง  งดออกเสียง.....-......เสียง) 

เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบพิจารณาเห็นชอบอนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไมด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า ไม้          

ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อ ย ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

      3.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
     ( พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย                                    
      เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบล   จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยชี้แจง 
     รายละเอียดญัตติ  เชิญครับ 
  
นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
นายก อบต.ส้มป่อย   ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์                
     นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอชี้แจงรายละเอียด 

                          แบบขอเสนอญัตต ิ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

                                                                                  วันท่ี  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2565 
 

      เรื่อง     ขอเสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
       (พ .ศ.2566-๒๕70)  

      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
  

    ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์ ต าแหน่ง นายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอ เสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ .ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ 17  การจัดท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ให้ ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น       
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่ 

/เกี่ยวกับ... 
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เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

    ดังนั้น  จึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลส้มป่อย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
    2570) ดังกล่าว   

      ขอแสดงความนับถือ 
                                                               อดศัิกดิ์  นาวสีัมพันธ ์

                                (นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 
      ทั้งนี้ ผมได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 

     2570) เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ครับ 

นายอุเทน  เทียมกระโทก  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียดญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 

– 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมี
ข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / ถ้าไม่มีผู้ ใดอภิปราย
เพ่ิมเติม แล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็ นชอบเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
( พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ตามที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ                 
(สมาชิกฯ ยกมือ....... 6....... เสียง ไม่เห็นชอบ......... -........เสียง  งดออก
เสียง......-.........เสียง) 

เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
( พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท ์

/เรียนท่าน... 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะชี้แจง

หรือหารือใน ระเบียบว่าอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
เชิญครับ 

 
นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์ 
 ส.อบต.หมู่ 1 ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคลองแจงแมง

ซึ่งได้ปรึกษาช่างเบื้องต้นว่าจะด าเนินการท าเป็นท่อ แต่ในโครงการนั้น
เป็นแบบของบล็อกคอนเวิร์ส แต่เมื่อช่างได้ประมาณการแล้วแจ้งว่าราคา
ค่อนข้างสูง แล้วจะท าก่อสร้างแบบท่อแทนนั้น ไม่ทราบว่าจะผิดจาก
รูปแบบในโครงการหรือไม่ ซึ่งโครงการฯ นี้จะน าเข้าในท่ีประชุมเพ่ือขอใช้
จ่ายเงินสะสม จึงขอสอบถามทางกองช่างว่าจะด าเนินการทันหรือไม่ 

 
นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
รก.ผอ.กองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายพงษ์ณุรัตน์               

นิตย์ใหม่ นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ            
กองช่าง ขออนุญาตเรียนว่าการด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองแจงแมง
ของหมู่ที่ 1 ทันต่อการประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนครับ 

 
นายอุเทน  เทียมกระโทก  ผมขอเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของการขอ 
ประธานสภาฯ ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ถนนช ารุด เสียหาย หรือขอความช่วยเหลือใน

กรณีต่างๆ ให้สมาชิกได้บันทึกขอในแบบค าร้อง พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐาน เช่น ภาพถ่าย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียน 
เป็นต้น เพ่ือจักได้เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป / เชิญท่านอุทัย  กัตโร ครับ 

 
นายอุทัย  กัตโร  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
เลขานุการสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 3) ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายอุทัย  กัตโร         

ส.อบต.หมู่ 3 อยากจะขอค าชี้แนะจากทางกองช่าง เนื่องจากผมมี
ความคิดท่ีจะขอขยายเขตไฟฟ้า ในเรื่องของระเบียบและการขอตาม
ขั้นตอนครับ  

     
นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
รก.ผอ.กองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายพงษ์ณุรัตน์               

นิตย์ใหม่ นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ            
กองช่าง ขออนุญาตแนะน าว่าให้ท าเรื่องเพ่ือเสนอขอไปยังไฟฟ้าเลยครับ  

/ในส่วนของ... 
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 ในส่วนของการไฟฟ้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเขตไฟฟ้าและความสามารถใน
การด าเนินการของไฟฟ้า โดยจะมีช่างของการไฟฟ้าให้ค าปรึกษา ครับ 

 
นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ ๑ ซึ่งเราได้ 
รองประธานสภาฯ เสนอขอไว้มีทั้งซ่อมแซมหลอดที่ช ารุด และติดตั้งใหม่ ไม่ทราบว่าเป็น

อย่างไร 
 
นายอุเทน  เทียมกระโทก  ผมขออธิบายเพิ่มเติม คือในส่วนหนึ่งก าลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ประธานสภาฯ งานไฟฟ้ามีน้อย และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญมากเท่าท่ีควร และอีก

ปัญหาหนึ่งที่พบคือเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าโคมไฟฟ้าที่ติดไว้เป็นของหลังไหน
ใครเป็นเจ้าของไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ จึงขอความอนุเคราะห์                
ส.อบต.ทุกหมู่ หากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานขอให้ท่านได้ช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่อีกทางด้วย
ต่อไปเชิญท่าน บุญมี  สถานเถื่อน เชิญครับ  

 
นายบุญมี  สถานเถื่อน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
ส.อบต.หมู่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายบุญมี สถานเถื่อน

ส.อบต.หมู่ 7 ขอสอบถามว่ายังมีโครงการที่เก่ียวกับโครงการบ้านเอ้ือ
อาทร ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนที่ยากไร้จริงๆ  จึงอยาก
สอบถามครับ  

 
นายอุเทน  เทียมกระโทก  เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
  
นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
นายก อบต.ส้มป่อย   ผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์                
     นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอชี้แจงดังนี้ ในส่วน
     งานขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เองนั้น เป็นงานหลายมิติหลาย
     หน้าที่ และโครงการที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาก็เป็นหนึ่งงานที่ 
     ผมจะต้องท า ซึ่งในการช่วยเหลือประชาชนยากไร้จะปรากฏในแผนงาน
     ของสังคมสงเคราะห์ โดยจะใช้ชื่อว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งบางครั้ง 
     บางอย่างก็มีข้อจ ากัดของระเบียบทางราชการดังท่ีแจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งจะมี
     การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการช่วยเหลือ ในรูปแบบของ   
     คณะกรรมช่วยเหลือต่อไป  
 

นายสมาย  หาญนิยม    ผมขอความอนุเคราะห์ให้ช่างไฟฟ้า ได้ไปซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง            
ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย ม. 2    บริเวณแยกบ้านนายละมุน ด้วยครับ เนื่องจากหลอดไฟเสีย   
 

นายสมนัด  แก้วก ากง    เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาในการ          
ผู้ใหญ่บ้านโคกตะคร้อ ม. 7  จัดสรรตามความจ าเป็นและงบประมาณที่มี และส าหรับการขอขยายเขต  
 

/ไฟฟ้านั้น... 



 




